



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 3 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



สื่อ	ประเด็นข่าว
ข่าวสด	<p>พระราชพิธีบรมราชาภิเษก</p> <p>-เสนอสรุปเกี่ยวกับกำหนดการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยวันที่ 4 พ.ค. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เสด็จออกมหาสมาคม พระบรมวงศานุวงศ์ คณะองคมนตรี คณะรัฐมนตรี ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นพระราชพิธีเฉลิมพระราชมณเฑียร หลังจากเสร็จ จพระราชพิธีขั้นตอนต่างๆ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ จะมีปฐมบรมราชโองการ วันที่ 5 พ.ค. พระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศานุวงศ์ จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเสียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราสถลมารค วันที่ 6 พ.ค. เสด็จออก ณ สีหบัญชร พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ปราสาท พสกนิกรเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล จากนั้นเสด็จออก ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท คณะทูตานุทูต และกงสุลต่างประเทศ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ถวายพระพรชัยมงคล</p>
<p>คมชัดลึก ผู้จัดการรายวัน ไทยโพสต์ กรุงเทพธุรกิจ ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ ไทยรัฐออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ เว็บไซต์ไทยโพสต์ 77 ข่าวเด็ด สำนักข่าวไทย สำนักข่าวอิศรา</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดเวทีจุฬาฯ เสวนา ครั้งที่ 19 “กัญชา เพื่อเยียวยาสุขภาพ” โดย ผศ.ภญ.รุ่งเพ็ชร สกุลบำรุงศิลป์ คณบดีคณะเภสัชศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า จุฬาฯ มีงานวิจัยเกี่ยวกับกัญชาหลายชิ้น คือ 1.งานวิจัยร่วมหลายคณะของจุฬาฯ เรื่องการปลูกพัฒนาสายพันธุ์กัญชาให้ได้สายพันธุ์ที่ดี มีคุณภาพ ได้สารสกัดที่ต้องการ การวิจัยความปลอดภัยของสารสกัด การวิจัยพัฒนาตำรับจากกัญชาที่เหมาะสม 2.งานวิจัยร่วมกับมหาวิทยาลัยอื่น โดยได้รับทุนจาก สกว. วิจัยภาพรวมกัญชาเพื่อให้เกิดองค์ความรู้ของประเทศ เช่น งานวิจัยโรคแม่ปังกัญชา 3.งานวิจัยประเมินกฎระเบียบต่างๆ เกี่ยวกับกัญชา ซึ่งทำร่วมกับ อย. และ 4.งานวิจัยร่วมกับนายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ จ.สุพรรณบุรี เพื่อศึกษาการใช้กัญชาของหมอพื้นบ้านหรือแพทย์แผนไทย</p> <p>ผศ.ภญ.นิยดา เกียรติยิ่งอังคสิทธิ์ ผู้จัดการ กพย. กล่าวว่า อยู่ระหว่างการยกร่าง พ.ร.บ.พืชยา กัญชา กระท่อม พ.ศ. ... ฉบับประชาชน โดยจะแยกกัญชาและกระท่อมจาก พ.ร.บ.ยาเสพติด และพ.ร.บ.วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท เป็นการบริหารพืชยาสองชนิดนี้ตั้งแต่ปลูก เมล็ดพันธุ์ แปรรูป ผลิตภัณฑ์ และอื่น ๆ โดยจะเปิดประชาพิจารณ์และขอความร่วมมือประชาชนลงชื่อสนับสนุนร่าง พ.ร.บ.นี้</p> <p>ผศ.ดร.คณินิจ ศรีบัวเอี่ยม อาจารย์คณะนิติศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ขณะนี้ พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ 30 เม.ย. 2562 จะมีผลบังคับใช้ในอีก 60 วัน โดยให้ความหมายของคำว่าสมุนไพร คือผลิตผลธรรมชาติที่ได้จากพืช สัตว์ จุลชีพ หรือแร่ที่ใช้ผสม ประุง หรือ แปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หมายความว่า พืชกัญชายุ่งย้อมเป็นสมุนไพรตามความหมายของพ.ร.บ.นี้ จึงควรมีการพิจารณาดำเนินการ ต่อ เช่น การให้รัฐมนตรีโดยคำแนะนำของคกก.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ประกาศกำหนดให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาบางประการ เช่น ตำรับยาเสพติดให้โทษที่มีกัญชาผสมอยู่ เป็นผลิตภัณฑ์สมุนไพร หรือการปลดล็อกกัญชาจากการเป็น ยาเสพติด เพื่อให้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ</p> <p>ศ.นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ กล่าวว่า ต้องทำให้ผู้ป่วยทั่วประเทศมาขึ้นทะเบียนโดยไม่ถูกจับและปรับ และต้องอำนวยความสะดวกให้ประชาชนทั่วประเทศมาขึ้นทะเบียนง่ายที่สุด ซึ่งเมื่อ อย.อนุมัติเป็นผู้ขึ้นทะเบียนแล้ว หลังจากวันที่ 15 พ.ค. 2562 ผู้ป่วย ผู้ผลิต/สกัด ยังคงครอบครองได้ต่อไปอีก 3 เดือน หลังจากนั้นทุกอย่างต้องอยู่ในระบบเพื่อความปลอดภัย ในส่วนของน้ำมันกัญชานั้น จะมีการสกัดที่โรงงานของจุฬาฯ ที่ จ.สระบุรี และคณะทำงานของสภากาชาดไทย จะรับสกัดกัญชาตามสถานที่ต่างๆ ผู้ที่ปลูกกัญชาเพื่อผู้ป่วยให้ส่งกัญชามาสกัดและตรวจสอบความสะอาดของผลิตภัณฑ์ได้ ส่วนผู้ป่วยเดิมที่ใช้กัญชาและแจ้งครอบครองแล้วจะเข้าสู่อการรักษาด้วยกัญชาในรพช. รพศ./รพท. โดยการจับคู่ผู้ผลิตกับสถานพยาบาลในพื้นที่</p> <p>ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งธรรม รองอธิการบดีด้านวิจัย จุฬาฯ กล่าวว่า การนำกัญชามาใช้ ต้องทำให้ชัดเจน 4 ประเด็นคือ 1.โรคที่ได้ผล 2.ความปลอดภัย 3.คุณภาพการสกัด และ 4.ระบบการเข้าถึง</p> <p>-เสนอข่าว ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ ผอ.กองวิชาการและแผนงาน กรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า เมื่อมีการสั่งใช้ตำรับยาแผนไทยที่มีกัญชาเป็นส่วนผสม 16 ตำรับในรพ.เครือข่ายของกรมฯ จะมีการติดตามผู้ป่วยอย่างน้อยรพ.ละ 100 ราย เพื่อให้ทราบประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมทั้งนำมาใช้ในการวางแผนสนับสนุนวัตถุดิบหรือตำรับยา</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>คมชัดลึก ข่าวสด ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ ศูนย์แปซิฟิก กรมประชาสัมพันธ์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์โพสทูเดย์ Workpointnews ThaiPBS จส.100 Changmainews มติชน ผู้จัดการรายวัน ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>TNN</p> <p>กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>ผู้จัดการรายวัน</p>	<p>-เสนอข่าว นายนิยม เต็มศรีสุข เลขาธิการ ป.ป.ส. แฉลงว่า ป.ป.ส.ได้ประสานหน่วยจับกุมของกลางเพื่อชะลอการเผาทำลาย และได้ขออนุญาตครอบครองกัญชาจาก ออย . ทั้งหมด 43คดี น้ำหนักรวมกว่า 22 ตัน มาสุ่มตรวจเพื่อหาสาร THC , CBD และ CBN รวมทั้ง สารปนเปื้อน โลหะหนัก ยาฆ่าแมลง จุลชีพต่างๆ ร่วมกับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ หากพบว่ามีความปลอดภัย จะประสานขออนุญาตครอบครองจาก ออย . แจกจ่ายให้กับหน่วยงานที่จะนำไปใช้ทางการแพทย์ แต่หากตรวจพบมีสารปนเปื้อนจะเผาทำลายทิ้งทันที โดยวันนี้เป็นการสุ่มตรวจของกลางครั้งแรก จาก 2 คดี น้ำหนักกว่า 1 ตัน เบื้องต้นหากพบว่าเป็นสีม่วงแดงถือว่าเป็นกัญชาแท้ แต่ไม่สามารถบอกได้ว่ามีสารปนเปื้อนหรือไม่ ป.ป.ส.จะขอความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยของรัฐเข้ามาร่วมดำเนินการเพื่อให้สามารถรวบรวมของกลางกัญชาที่ผ่านมาตรฐานให้ได้เร็วที่สุด ก่อนครบกำหนดนิรโทษกรรม 21 พ.ค.นี้</p> <p>-เสนอข่าว ที่ห้องประชุมภูมิแผ่นดิน ม.รท.เพชรบุรี มีการเสวนาเรื่อง "กัญชารักษาหรือเสพติด" โดย นายเดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ กล่าวถึง ผลการใช้น้ำมันกัญชาสกัด ที่ศึกษาค้นคว้าเอง ว่ามีสรรพคุณบำบัดสภาพร่างกายได้มากกว่าที่กฎหมายระบุ อาทิ โรคที่เกี่ยวข้องกับความเสื่อมของร่างกาย อวัยวะภายใน ระบบประสาท หู ตา และโรคไมเกรน นับเป็นคณะแรกที่ค้นพบสรรพคุณการรักษาที่เพิ่มเติมของกัญชา ควรจะมีการเร่งรัดผลักดันการเสนอกฎหมายเกี่ยวกับการใช้กัญชาโดยภาคประชาชน อาทิ กัญชาไม่ควรเป็นยาเสพติดประเภท 5 การปลูกกัญชาไม่ควรจำกัดในห้องแล็บ เนื่องจากจะมีการเจริญเติบโตไม่เต็มที่ ลำต้นเล็ก เตี้ย หากปลูกโดยวิธีธรรมชาติ คุณภาพและการเจริญเติบโตจะสมบูรณ์มากกว่า จึงควรเปิดโอกาสให้เกษตรกรทั่วไปมีส่วนร่วมในการปลูกกัญชาด้วย นอกจากนี้ ยังเปิดเผยข้อมูลว่า มีแพทย์ของลาวมาหาและบอกว่ามีนักการเมืองไทยคนหนึ่งว่าจ้างให้คนลาวปลูกกัญชาหลายพันไร่</p> <p>ด้าน ศ.ภิกษา ล้อม แสดงความเป็นห่วงว่า ข้อมูลของนายเดชาแสดงว่าปัจจุบันมีน้ำมันกัญชาของนักการเมือง 30 ตัน ขายอยู่ในตลาดมืด ซึ่งเป็นเรื่องน่ากังวลว่าสิ่งที่พวกเรากำลังต่อสู้ ท้ายที่สุดจะกลายเป็นสมบัติของนักการเมือง</p> <p>-เสนอข่าว อ.เดชา ศิริภัทร ประธานมูลนิธิข้าวขวัญ อยู่ระหว่างการทบทวนการวิจัยสูตรกัญชาทางการแพทย์ให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนที่จะจ่ายยาให้กับผู้ป่วยในเดือนมิ.ย.นี้ ขณะที่หมอบ้านอีก 140 ราย ซึ่งมีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมไทย ผ่านการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทยแล้วเช่นกัน แต่การปรุงยาตำรับเฉพาะรายนอกเหนือจาก 16 ตำรับ จะต้องเสนอตำรับยาให้คณะกรรมการพิจารณา</p> <p>-เสนอข่าว รพร.ทำบ่อ จัดอบรมหลักสูตรการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และประชาชน ในหัวข้อ "กัญชาเป็นยารักษาโรค" โดยมีพ.สมยศ กิตติมั่นคง ผู้เขียนหนังสือเกี่ยวกับกัญชารักษาโรคต่างๆ เป็นวิทยากร</p> <p>บทความ</p> <p>-เสนอบทความ ว่า เรื่องกัญชาที่เป็นนโยบายเด่นของภูมิใจไทย เชื่อว่าทุกพรรคให้การสนับสนุน เพราะเป็นนโยบายที่ดี เป็นประโยชน์กับประชาชนและประเทศชาติโดยตรง ซึ่งภูมิใจไทย อยากดูแล ก.สาธารณสุข เพื่อจะได้เข้ามาผลักดันเรื่องของกัญชา ทั้งนี้หลังประกาศรับรอง ผลการเลือกตั้งวันที่ 7 หรือ 8 พ.ค.นี้ อีก 15 วัน จะมีการเปิดประชุมรัฐสภา เลือกประธานสภา และรอโปรดเกล้าฯ ปลายเดือนนี้ถึงต้นเดือน มิ.ย. น่าจะเลือกนายกฯ และมีการฟอร์ม ครม .เป็นขั้นตอนต่อไป</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์หมอกควัน-พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว นายชยพล ธิติศักดิ์ อธิบดี ปก. เปิดเผยว่า กรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าประเทศไทย จะเกิดพายุฤดูร้อน มีพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรงหรือมีลูกเห็บตก ในพื้นที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และ กทม. ระหว่างวันที่ 3-7 พ.ค. ปก.ได้ประสานจังหวัดและศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขตในพื้นที่เสี่ยงภัย เตรียมพร้อมรับมือ เพื่อประสาน ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ทันทีและเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>สำหรับสภาพอากาศในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ในเกณฑ์ปานกลางถึงส่งผลกระทบต่อสุขภาพฝุ่น PM2.5 อยู่ระหว่าง 42-58 มคก./ลบ.ม. ขณะที่เว็บไซต์ AirVisual รายงานว่าเชียงใหม่ยังเป็นอันดับ 1 เมืองที่มีคุณภาพอากาศแย่ที่สุดในโลก พบจุดความร้อนถึง 154 จุด ด้าน พวจ.เชียงใหม่ระบุว่า ยังคงมาตรการงดการเผาถึงวันที่ 15 พ.ค. นี้</p>
<p>เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>การควบคุมการบริโภคยาสูบ</p> <p>-เสนอข่าว ศ.คลินิก เกียรติคุณ นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคกก.ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2562 ว่า ที่มีมติเห็นชอบให้หน่วยงานในระดับจังหวัดบูรณาการผู้ขับเคลื่อนงานควบคุมการบริโภคยาสูบในระดับพื้นที่ โดยให้คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบจังหวัดประเมินกลไกการทำงาน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ทบทวนบทบาทภาระงานในผู้รับผิดชอบงานให้เหมาะสม มีการกำหนดโครงสร้างการทำงาน กำหนดภาระงานให้ชัดเจน รวมถึงมีการสร้างขวัญกำลังใจคนทำงานควบคู่มาด้วย เพื่อมุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่อย่างยั่งยืน</p> <p>นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประกาศ สธ. เรื่อง กำหนดเพิ่มเติมสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. 2562 ซึ่งกำหนดให้เรือนจำหรือทัณฑสถานเป็นสถานที่ห้ามขายผลิตภัณฑ์ยาสูบ ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ 12 พ.ค.นี้ ได้รับความร่วมมือจากกรมราชทัณฑ์อย่างดี และจะมีการผลักดันยาช่วยเลิกบุหรี่เข้าสู่ระบบบัญชียาหลัก เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงยาและเป็นทางเลือกในการเลิกบุหรี่ต่อไป</p>
มติชน	<p>รพ.อาหารปลอดภัย</p> <p>-เสนอสรุป นพ.เสรี ตูจินดา ประธานคณะที่ปรึกษา รมว.สธ. พร้อมด้วย นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผวจ.ปราจีนบุรี และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน รวม 29 หน่วยงาน ร่วมกันลงนาม MOU ขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ และโครงการรพ.อาหารปลอดภัย จ.ปราจีนบุรี ที่หอประชุมศาลากลาง จ.ปราจีนบุรี</p> <p>นพ.นำพล แดนพิพัฒน์ ผอ.รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวว่า สธ.ส่งเสริมการดำเนินงาน รพ.อาหารปลอดภัย เนื่องจากตระหนักถึงความปลอดภัยของสุขภาพผู้ป่วยและผู้รับบริการภายใน รพ. โดยเชื่อว่าการบริโภคอาหารเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้มีสุขภาพดี มีการวิจัยหลายชิ้นชี้ให้เห็นว่าสารปนเปื้อนในอาหารมีความสัมพันธ์กับการเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะโรคมะเร็ง รพ.จึงต้องให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้</p>
ไอเอ็นเอ็น เว็บไซต์กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์ workpoint เว็บไซต์ kapook	<p>ป้องกันเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัด สธ. กล่าวว่า ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อนมักมีเด็กเสียชีวิตจากการจมน้ำ ขอให้ดูแลบุตรหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ปล่อยให้เด็กเล่นน้ำตามลำพัง หากพาเด็กไปประกอบอาชีพใกล้แหล่งน้ำควรให้เด็กอยู่ในระยะที่แขนเอื้อมถึง และขอความร่วมมือชุมชนเฝ้าระวัง สำรวจแหล่งน้ำเสี่ยงในชุมชน ติดตั้งป้ายแจ้งเตือนและจัดหาอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำไว้หากเกิดเหตุฉุกเฉิน ส่วนสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแหล่งน้ำและทะเล ควรจัด Lifeguard ดูแลตลอดเวลา</p> <p>ด้าน นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า การป้องกันเบื้องต้นต้องสอนให้เด็กประเมินแหล่งน้ำที่มีความเสี่ยง ปฏิบัติตามป้าย /สัญลักษณ์เตือน และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด สอนการใช้อุปกรณ์ในการลอยตัว เช่น ขวดน้ำ/แกลลอนพลาสติกขวดที่ลอยน้ำได้ เช่น ลูกมะพร้าว พอนจก และยัดหลัก “ตะโกน โยน ยื่น” กรณีผู้จมน้ำไม่หายใจให้รีบทำ CPR ห้ามจับอ้อมพาดบ่าหรือกระแทกเอาหน้าออก และรีบโทรแจ้งทีมแพทย์กู้ชีพ 1669</p>
ไทยรัฐ เดลินิวส์	<p>โรคพิษสุนัขบ้า</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า ปี 2561 ไทยมีผู้เสียชีวิตจากโรคพิษสุนัขบ้า 18 ราย อยู่ในบุรีรัมย์ ระยอง สงขลา และตาก จังหวัดละ 2 ราย สุรินทร์ ตรัง นครราชสีมา ประจวบคีรีขันธ์ พัทลุง หนองคาย ยโสธร กาฬสินธุ์ มุกดาหาร และสุราษฎร์ธานี จังหวัดละ 1 ราย ทำให้มีการปรับแก้ระเบียบกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการควบคุมป้องกันโรค ทั้งเรื่องการบูรณฉีดยัดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าในสัตว์ที่มีเจ้าของและสัตว์จรจัด จากการพิจารณารูปแบบ การระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า ที่ผ่านมา พบว่า หากกราฟสัตว์ติดเชื้อมีจำนวนผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นสูง จะค่อย ๆ ลดต่ำลงมาและคงตัว ก่อนจะพุ่งสูงขึ้นอีกครั้งหากไม่มีการบริหารจัดการ โดยในส่วนการป้องกันในคนเหมือนอ่อนลง ทำให้มีผู้เสียชีวิต 1 ราย ที่ จ.สุรินทร์ เป็นรายแรกของปี 2562 ซึ่งถูกสุนัขกัดตั้งแต่ พ.ย. 2561 แต่ไม่ได้มาฉีดวัคซีน สะท้อนว่าในพื้นที่ที่มีสัตว์ติดเชื้อมีสุนัขจำนวนมากแน่นอน รวมถึงพื้นที่ใกล้เคียงก็มีความเสี่ยงด้วย</p>
ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ chiangmainews	<p>ภาวะขาดน้ำในผู้สูงอายุ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยว่า ผู้สูงอายุมักพบภาวะขาดน้ำได้ง่าย เนื่องจากการตอบสนองต่อความกระหายน้ำลดลง ประกอบกับความเสื่อมของร่างกายทำให้ไม่อยากดื่มน้ำ /ไม่สามารถดื่มน้ำได้ด้วยตนเอง รวมถึงปัญหาโรคเรื้อรังประจำตัวอาจเป็นอุปสรรคต่อการจัดหาน้ำดื่ม ในช่วงหน้าร้อน ผู้ดูแลควรจัดหาน้ำสะอาดไว้ให้ดื่มอย่างสม่ำเสมอโดยใช้แก้วที่มีหูจับหรือให้ดูดจากหลอด ไม่ควรให้ผู้สูงอายุดื่มชา กาแฟ แอลกอฮอล์ และเครื่องดื่มที่มีน้ำตาลสูง เพราะจะยิ่งทำให้ร่างกายขาดน้ำ และหากมีอาการผิดปกติที่เกี่ยวข้องกับความร้อน เช่น ตะคริว ผดผื่น คลื่นไส้ ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย ให้รีบพาไปพบแพทย์</p>
เว็บไซต์แนวหน้า	<p>วิธีรับมือเด็กไม่อยากไปโรงเรียน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ปัญหาเด็กไม่อยากไปโรงเรียนเป็นเรื่องปกติที่พบในช่วงอายุประมาณ 3 - 4 ปี ที่เริ่มไปโรงเรียนใหม่ ๆ พ่อแม่ผู้ปกครองควรเปิดใจให้กว้าง รับฟังความรู้สึกของเด็กและ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ค่อย ๆ สอนอย่างใจเย็น พร้อมทั้งหาทางแก้ไขและให้ความช่วยเหลือ</p> <p>นพ.สมเกียรติ ลลิตวงศา ผอ.สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กล่าวว่า พ่อแม่ ควรปรับเปลี่ยนการเลี้ยงดู ฝึกให้ลูกช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลืองานบ้าน ฝึกทักษะพื้นฐานในการอยู่ ร่วมกับผู้อื่น ให้เด็กไปโรงเรียนทุกวันโดยไม่จำเป็นต้องหยุด ไม่ควรตำหนิหากเด็กชกซ้ำ ไม่ยอมอาบน้ำหรือรับประทานอาหารเช้า แต่ให้จัดใส่กล่องและบอกเด็กว่าต้องไปโรงเรียน และขอความช่วยเหลือจากครูให้รับเด็กหลังจากพ่อแม่มาส่งเพื่อให้ระยะเวลาการแยกจากที่โรงเรียนสั้นที่สุด ขณะเดินทางควรพูดถึงโรงเรียนให้เป็นเรื่องสนุกสนาน หรือวางแผนกิจกรรมที่จะทำช่วงหลังเลิกเรียน พ่อแม่ต้องให้ความมั่นใจกับลูกว่าจะไปรับกลับแน่ ๆ ไม่ทอดทิ้ง โดยมารับให้ตรงเวลา หากยังไม่ได้ผล ควรปรึกษาจิตแพทย์เด็ก</p>
<p>เว็บไซต์เดลินิวส์ เว็บไซต์ newstv</p>	<p>ยาต้านการติดเชื้อเอชไอวี</p> <p>-เสนอข่าว โลกโซเซียลได้แชร์ข้อมูลว่า ที่ จ.เชียงใหม่ มียาเพริฟ (PrEP) ขายในราคาขวดละ 300 บาท มี 30 เม็ด ใช้กินเพื่อการป้องกันการติดเชื้อ HIV สำหรับผู้ที่ยังไม่ติดเชื้อ HIV โดยต้องมีการตรวจหาเชื้อก่อน พร้อมทั้งระบุว่ามีการตรวจเลือดให้ฟรีและแถมถุง+เจลให้ด้วย</p> <p>ภก.อิสรา นานาวิชิต ผู้ช่วย นพ.สสจ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ยาเพริฟ อย.ไทยรับรองแล้ว แต่เป็นยาที่อยู่ในความควบคุมของแพทย์ การขายออนไลน์ถือว่าผิดกฎหมาย แต่กรณีนี้เผยแพร่ผ่านโลกโซเซียลนี้ ทราบว่าคลินิกได้ขออนุญาตถูกต้องแล้ว สามารถจำหน่ายได้</p>
<p>สยามรัฐ แนวนหน้า กรุงเทพธุรกิจ</p>	<p>เครื่องผลิตเภสัชรังสี</p> <p>-เสนอข่าว ดร.พรเทพ นิตามณิพงศ์ ผอ.สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ (สทน.) เปิดเผยความคืบหน้าการจัดซื้อเครื่อง Cyclotron ว่า ได้คัดเลือกบริษัทแล้ว อยู่ระหว่างการก่อสร้างเพื่อนำมาติดตั้งที่สถาบันเทคโนโลยีนิวเคลียร์แห่งชาติ อ.องครักษ์ จ.นครนายก ในปี 2564 หลังติดตั้งเครื่องเรียบร้อยแล้วจะทดลองเดินเครื่องและวางระบบการผลิตเพื่อให้มีมาตรฐานทั้ง GMP และมาตรฐานของ อย. โดยนอกจากการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ ยังมีศักยภาพในการผลิตเภสัชรังสีเพื่อส่งไปขายประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ประเทศลาว กัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา ด้วย</p>
<p>ไทยรัฐออนไลน์</p>	<p>โรคซิฟิลิส</p> <p>-เสนอข่าว เฟซบุ๊ก Bangrak STIs Center ของรพ.บางรัก เผยแพร่บทความของ พญ.ธันยนันท์ กังวาลพรโรจน์ เรื่อง ซิฟิลิสกลับมาระบาดอีกครั้ง โดยขณะนี้ในประเทศไทยมีคนติดเชื้อ ซิฟิลิสจำนวนมากแต่ไม่รู้ตัว เนื่องจากไม่เคยตรวจโรค โดยหลังจากติดเชื้อผู้ป่วยจะมีแผลริมแข็ง ไม่เจ็บที่อวัยวะเพศ และจะหายเอง ระยะที่สอง จะมีผื่นขึ้นตามฝ่ามือ ฝ่าเท้า ตามตัว ผอมร่วงเป็นหย่อม ๆ และมีแผลที่อวัยวะเพศ บางคนอาจจะไม่มีอาการ บางคนมีแค่บางอาการ แล้วหายไปแต่เชื้อจะ ยังอยู่ในร่างกาย จนถึงระยะที่ 3 ซึ่งใช้เวลาเป็น 10 ปี จะมีแผลขึ้นทั่วตัว ซึ่ง เชื้อยังทำให้กลายเป็นซิฟิลิสที่หลอดเลือดหัวใจ สมอ และกระดูกได้ การรักษาทำได้โดยการฉีดยา</p>
<p>เดลินิวส์</p>	<p>จับพยาบาลค้ายา</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ตำรวจวางแผนจับกุม นายเอกชัย แสงอาทิตย์อุทัย อายุ 37 ปี และน.ส.ดวงกมล พิสุตรเสียง อายุ 30 ปี พยาบาลวิชาชีพ รพ.ประจวบคีรีขันธ์ ลักลอบค้ายาเสพติดโดยซุกซ่อนไว้ในแฟลตพยาบาล รพ.ประจวบคีรีขันธ์ โดยมี นพ.ศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผอ.รพ.ประจวบคีรีขันธ์ พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ร่วมตรวจค้นพบยาไอซ์ 1 กก. ยาบ้า 21,500 เม็ด กัญชาอัดแท่ง 13 กก. สารภาพว่ารับยาบ้ามาจากเครือข่ายยาเสพติดภาคเหนือ นำไปซุกซ่อนไว้ในแฟลตพยาบาลเนื่องจากเป็นสถานที่ราชการ ไม่เป็นที่สังเกตของเจ้าหน้าที่ เมื่อลูกค้าสั่งซื้อ น.ส.ดวงกมลจะเป็นผู้นำยาเสพติดมาให้แฟนหนุ่ม ทั้งนี้ น.ส.ดวงกมล เคย ถูกตำรวจ สอบปากคำเมื่อปี 2558 เนื่องจากมีเบาะแสและพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ไม่มีหลักฐานจึงต้องปล่อยตัว</p>
<p>เว็บไวด์ข่าวสด ch3thailand.com</p>	<p>ตรวจสอบบ่อน้ำผุด จ.ลำปาง</p> <p>-เสนอข่าว เจ้าหน้าที่ สสอ.แม่เมาะ และ รพ.แม่เมาะ จ.ลำปาง เข้าตรวจสอบบ่อน้ำผุดในที่ดินของ นางยุพา บุญมาวงศ์ บ้านเลขที่ 62 ม.5 ต.สบป่าด อ.แม่เมาะ และเก็บตัวอย่างน้ำไปตรวจทางห้องปฏิบัติการ พร้อมทั้งนำป้ายห้ามใช้บริเวณบ่อน้ำผุดเตือนชาวบ้านที่มีความเชื่อว่าน้ำที่ผุดออกมาใช้รักษาโรคต่างๆ ได้</p>
<p>isranews.org</p>	<p>ร้านยาชุมชนอบอุ่น</p> <p>-เสนอข่าว นพ.วีระพันธ์ ลิธนะกุล ผอ.สปสช. เขต 13 กทม. เชิญชวนร้านขายยาแผนปัจจุบันสมัคร เป็น ร้านยาชุมชนอบอุ่น ร่วมสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคภายใต้ระบบบัตรทอง เริ่มตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 ที่ผ่านมา โดยมีร้านขายยาแผนปัจจุบันสมัครเข้าร่วมเป็นร้านยาชุมชนอบอุ่นแล้ว 46 แห่ง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
เว็บไซต์คมชัดลึก	<p>ผลวิจัยกินข้าวป้องกันโรคอ้วน</p> <p>-เสนอข่าว ผลการศึกษาที่นำเสนอในที่ประชุมยุโรปว่าด้วยโรคอ้วน 2019 ในเมืองกลาสโกว์ ประเทศอังกฤษ พบว่า อัตราโรคอ้วนในประเทศที่บริโภคข้าวปริมาณมาก (เฉลี่ย 150 กรัม/วัน/คน) อยู่ในระดับต่ำ ขณะที่ประเทศที่กินข้าวน้อย (เฉลี่ย 14 กรัม/วัน/วัน) มีอัตราโรคอ้วนสูงกว่า และหากกินข้าวเพิ่มเป็น 50 กรัม/วัน/คน อาจช่วยลดอัตราโรคอ้วนทั่วโลกได้ราว 1% ดังนั้นควรแนะนำประเทศตะวันตกให้กินข้าวมากขึ้น</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch